



Học sinh thực hành tìm tòi và học tập dựa trên dự án trong các nhóm không đồng nhất.

Trường chúng tôi cung cấp những gì?

Dựa trên Mô hình Quốc tế, được thành lập tại New York, chúng tôi là một trường được thiết kế đặc biệt để phục vụ cho Học sinh học Anh ngữ.

- **Học tập riêng cho mỗi cá nhân:** Cả lớp có 25 học sinh hoặc ít hơn để đảm bảo hỗ trợ cho mỗi cá nhân trong học tập. Học sinh có một lớp tư vấn hỗ trợ cho sự phát triển cá nhân và thành công về học vấn.
- **Phát triển Ngôn ngữ:** Học sinh học tiếng Anh học thuật trong tất cả các lớp. Ngôn ngữ được tích hợp trong tất cả các lãnh vực nội dung, vì vậy học sinh sử dụng ngôn ngữ để nêu ý nghĩa trong các ngữ cảnh có mục đích.
- **Trải nghiệm học tập:** Học sinh học vượt ra ngoài các bức tường của lớp học thông qua sự tham gia vào cộng đồng, thực tập nghề nghiệp và các dự án học tập. Học tập dựa theo dự án, trường học với lớp học không có tường ngăn, và có tối thiểu là 2 chuyến đi thực tế một năm.
- **Chuẩn bị vào đại học và nghề nghiệp:** Học sinh nhận được sự hỗ trợ đáng kể để chuẩn bị cho sự thành công về học vấn ở đại học. Những học sinh năm cuối sẽ có cơ hội thực tập và phục vụ cộng đồng trong các môi trường khác nhau, từ kinh doanh đến văn phòng chính phủ cho đến các tổ chức cộng đồng. Ngoài ra, chương trình span của chúng tôi hỗ trợ học sinh thành công trong năm học đầu tiên ở đại học.



Về Chúng tôi

Trường Trung Học Phổ thông Quốc Tế San Francisco không chỉ đơn thuần là một Trường Trung Học. Đây là một cộng đồng hỗ trợ học sinh khi các em chuyển tiếp sang một cuộc sống mới ở Hoa Kỳ và hỗ trợ các em đạt được mục tiêu của mình ở bậc giáo dục đại học. Trường chúng tôi nói 28 ngôn ngữ. Chúng tôi thực sự là một cộng đồng quốc tế.

Liên hệ với chúng tôi

Điện thoại: (415)695-5781

Trang web: www.sfihs.com



**SAN FRANCISCO
INTERNATIONAL HIGH
SCHOOL**

655 DeHaro Street, San Francisco,
CA 94107



TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC TẾ SAN FRANCISCO

*Một Cộng đồng Hỗ trợ cho sự
Sẵn sàng để vào Đại học.*



Chúng tôi chuẩn bị cho học sinh như thế nào cho đại học?

97% học sinh tốt nghiệp của chúng tôi được nhận vào đại học và 99% điền xong FAFSA để nhận trợ cấp tài chính của chính phủ.

Các đại học UC chấp nhận: UC Berkeley, UC Davis, UC Santa Cruz, UCLA, UC Irvine

Các đại học tiểu bang CSU chấp nhận: SFSU, CSUEB, Humbolt, CSU MB, CSU LB, Cal Poly SLO, SJSU, Sacramento State

Các Đại học Tư: Santa Clara University, University of Tulsa, University of San Francisco

Trường quốc tế SF cũng còn là về sự phát triển của cá nhân và cộng đồng. Chúng tôi cũng chuẩn bị cho học sinh của mình về cuộc sống ở Hoa Kỳ và hướng dẫn các em để giúp các em tìm thấy điều mình thích. Học sinh thực tập nguyên cả một học kỳ, nơi các em bước ra thế giới và các trải nghiệm. Chúng tôi có hơn 15 quan hệ đối tác của tổ chức cộng đồng mà các học sinh làm việc cùng.

" Tôi không bao giờ tưởng tượng mình đi chuyên ngành khoa học cho đến khi vào năm đầu của trường trung học tại SFIHS. "- Udval Battulga (cựu học sinh Mông Cổ, chuyên ngành Sinh học tại UC Davis)

Chúng tôi có 11 câu lạc bộ và 9 đội thể thao khác nhau!

Thể thao: Bóng đá nam Chính/Phụ, Bóng đá nữ Chính/Phụ, Bóng chuyền nữ, Cầu lông Nam/Nữ, Điền Kinh, Chạy Đường dài, Bóng rổ chính nam, Đấu vật, Cổ vũ



Câu lạc bộ: Học sinh làm Chính phủ (IC), Câu lạc bộ Hòa bình, Câu lạc bộ Kỹ thuật, Câu lạc bộ Tranh luận, Ban nhạc Rock, Câu lạc bộ Khiêu vũ, GSA, Câu lạc bộ DJ, Câu lạc bộ Điền kinh, Dự án Tương lai, Câu lạc bộ Văn hóa Ả Rập, Câu lạc bộ Văn hóa Trung Quốc.

Chương trình Sau Giờ học/Dạy kèm và Trau dồi: Học sinh có thể được dạy kèm vào giờ ăn trưa hoặc sau giờ học. Có những lựa chọn tự học cho các bài kiểm tra AP, và các cơ hội trau dồi, vì vậy học sinh có thể thực sự chọn con đường riêng của mình.



Học sinh của chúng tôi nhận hơn 10 loại học bổng khác nhau.

Các Học bổng nhận được của Huskies

Học bổng Gates Millennium

Giải thưởng Lãnh đạo Thanh niên Koshland

Giải thưởng học bổng Meritus

Giải thưởng học bổng Maisin

Giải thưởng LATA Scholarship

Giải thưởng TACT Scholarship

Giải thưởng học bổng giáo viên Philippines

Học bổng BASST

826 Học bổng Valencia

Học bổng SF Promise

